

# Nasusunog na Basura

Ilagay ang mga ito sa lugar ng pagkolekta ng **nasusunog na basura** bago sumapit ang 8:30 a.m. sa araw ng pagkolekta.



## Mga saklaw na item (Mga pangunahing kategorya)

### Basura mula sa kusina



Mga pira-pirasong gulay, tirang pagkain, at mga tinik ng isda

Mangyaring tuyuin ang mga ito nang mabuti; lubos na mababawasan ang basura sa paggawa lamang nito.



Mga langis na panluto

Gumamit ng papel o tela upang sipsipin ang langis na panluto, o gumamit ng mga coagulant upang mamuo ito. At, tingnan sa [p. 15](#).

### Mga produktong yari sa goma at mga produktong yari sa balat



Mga produktong yari sa balat, satchel, sapatos, bota, sinturon, at mga gomang guwantes

- Dapat itapon bilang "hindi nasusunog na basura" ang mga metal na bahagi na madaling maalís at mga plastik na bota, sapatos, sandalyas, at satchel

### Hindi nareseklong papel at tela



Mga selyadong postcard



Mga diaper na gawa sa papel  
\*Dapat linisin



Mga basahan

### Damo, mga sanga at piraso ng kahoy



Mga nalaglag na dahon, damo, mga sanga, at mga piraso ng kahoy

\*Mangyaring putulin ang mga ito sa habang 60 cm o mas maikli at kapal na 15 cm o mas manipis

Ilagay ang mga ito sa isang bag na itinalaga para sa "nasusunog na basura", talian ito, at itapon ito katabi ng net na pantaboy ng uwak.

### Iba pang item



Mga tubo ng mayonnaise at toothpaste



Mga handang kainin na pakete ng pagkain



Mga VHS tape at mga cassette tape

\*Itapon ang mga case bilang hindi nasusunog na basura.



Gutay-gutay na basurang papel

\*Basain ng tubig



Dumi ng alagang hayop

\*Ilagay ang nakabalot na dumi sa papel o ibang materyal at ilagay ang mga ito sa isang bag

### Paraan ng pagtatapon at mga babala

- Mangyaring ilagay ang mga item sa isang bag na nakatalaga para sa "mga nasusunog na basura", at itapon ito.
- Ang mga item na mas mahaba sa 60 cm na hindi kasya sa mga nakatalagang bag ng basura, o iyong tumitimbang ng mahigit sa 6 na kg, ay itinuturing na "mga item na malalaking basura".

### Paano natin mababawasan ang basura?

Ubusin ang lahat ng bawat sangkap



Kainin ang lahat ng iyong pagkain



Alisin ang likido mula sa mga tirang produkto



### Subukang i-compost ito sa isang kahon na karton!

Bawasan ang iyong mga basura sa pamamagitan ng pagproseso ng mga tirang pagkain sa bahay.

- Upang hikayatín ang mga tao na iproseso ang mga tirang pagkain sa bahay at nang sa gayon, mabawasan ang dami na nalilikha ng bawat sambahayan, nag-post kami ng pamamaraan para sa pag-compost sa isang kahon na karton sa website ng lungsod. ID ng Pahina 1027569
- Sangkot sa pag-compost sa isang kahon na karton ang paggamit ng isang naturang kahon upang gumawa ng sisidlan ng pag-proseso para sa mga tirang pagkain. Sa loob nito, binubulok ng mga mikroorganismo ang mga tira at gumagawa ng compost. Madali itong magagawa at mapapagana ng sinuman.

